

**Hội nghị Tạp chí Xã hội học
năm 2014 và phương hướng
công tác năm 2015**

Ngày 14 và 15 tháng 8, 2014, tại thị trấn Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Tạp chí Xã hội học tổ chức Hội nghị Tạp chí Xã hội học năm 2014 và phương hướng công tác năm 2015. Tổng biên tập Tạp chí Xã hội học PGS. TS Đặng Nguyên Anh và Phó Tổng biên tập Tạp chí PGS.TS Vũ Mạnh Lợi đồng chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng, trung tâm thuộc Viện Xã hội học, cùng các cộng tác viên thuộc nhiều thể hệ gắn bó với Tạp chí.

Báo cáo tình hình hoạt động Tạp chí Xã hội học do PGS.TS Vũ Mạnh Lợi trình bày đã nêu rõ: Trong năm 2013, Tạp chí đã đẩy nhanh tiến độ biên tập - xuất bản 6 số, với 4 số tiếng Việt và 2 số tiếng Anh với số lượng tin, bài ngày càng phát triển, phù hợp về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đổi mới về hình thức.

Đánh giá những kết quả đã đạt được, đồng thời đề ra phương hướng, nội dung công tác năm 2015 nhằm đạt kết quả cao, Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết của các đại biểu, các nhà khoa học và các cộng tác viên.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Mai Quỳnh Nam, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Xã hội học đánh giá cao vai trò của Tạp chí đối với công tác nghiên cứu, giảng dạy xã hội học. Tạp chí có nhiều bài viết gắn với những vấn đề quan trọng đang được giới nghiên cứu quan tâm, có tác dụng gợi mở nhiều vấn đề cần tiếp tục tranh luận. Lực lượng tác giả trẻ đã tăng lên đáng kể mở ra hướng phát triển mới

cho Tạp chí. Trong tình hình hiện nay, Tạp chí cần tăng cường các bài viết có tính khái quát cao và trình bày những hướng nghiên cứu mới trên thế giới.

PGS. TS Đặng Nguyên Anh cho rằng trong quá trình đổi mới, tòa soạn cần có biện pháp để giữ được tính học thuật, tôn chỉ, mục đích của Tạp chí, tìm nguồn bài có chất lượng, mở rộng những nghiên cứu mới như biến đổi khí hậu, nghèo đa chiều, lòng tin xã hội cũng như nâng cao chất lượng tạp chí theo tiêu chuẩn quốc tế.

PGS. TS Phạm Văn Bích lưu ý rằng cách viết, cách sửa và biên tập tạp chí của Việt Nam và quốc tế rất khác nhau. Cần phải hướng dẫn các tác giả trẻ cách viết, yêu cầu tác giả sửa theo những quy tắc, quy chuẩn quốc tế để có thể rút kinh nghiệm cho các bài viết sau.

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tạp chí và ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, tập thể cán bộ Tòa soạn quyết tâm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Tạp chí về cả nội dung và hình thức.

Linh Chi

**Hội thảo quốc tế về di dân liên
quốc gia khu vực Châu Á -
Thái Bình Dương**

Từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 8 năm 2014, tại Đại học Tổng hợp Mahidol, Thái Lan đã diễn ra Hội thảo quốc tế về “*Di dân liên quốc gia: Đánh giá những thách thức*

và cơ hội ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương” với sự tham gia của 60 học giả và nhà nghiên cứu đến từ nhiều quốc gia khác nhau trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới. Đây là cuộc Hội thảo do Trung tâm Nghiên cứu Di cư thuộc Đại học Mahidol phối hợp với Đại học Sussex, Vương quốc Anh tổ chức, nhằm đánh giá thực trạng di cư liên quốc gia đang gia tăng hiện nay ở châu Á, nhìn nhận lại những cơ hội và thách thức của các dòng di cư quốc tế giữa các quốc gia châu Á và từ châu lục này đến các khu vực khác trên thế giới. Với quy mô trên 180 triệu người di chuyển/trong khu vực châu Á hàng năm, các cộng đồng di cư đang xích lại gần nhau trong một thế giới toàn cầu và cùng nhau hướng về quê hương. Vấn đề hiện nay là làm thế nào để các cộng đồng người Việt hội nhập sâu vào xã hội nước sở tại, giữ gìn bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững trong tương lai.

Ban tổ chức đã mời PGS.TS Đặng Nguyên Anh tham dự và trình bày tham luận tại Hội thảo. Hội thảo bao gồm 18 tham luận, được chia thành 8 phiên họp với sự tham gia của 80 đại biểu trong nước và quốc tế. Diễn biến phức tạp về tình hình kinh tế - xã hội trên thế giới hiện nay. Các đại biểu đều rất quan tâm đến việc thiết lập khuôn khổ chính sách hợp tác liên quốc gia nhằm đảm bảo di cư an toàn, đồng thời bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của người di cư.

Trong tham luận của mình, PGS. TS Đặng Nguyên Anh đã làm rõ quá trình xuất khẩu lao động của Việt Nam sang Hàn Quốc, bắt đầu từ chương trình xuất khẩu lao động phổ thông đến chương trình cấp phép việc làm có chọn lọc dưới sự bảo trợ

của Chính phủ hai nước. Kết quả cho thấy, Hàn Quốc là một thị trường hấp dẫn lao động Việt Nam với mức lương cao, xã hội trật tự an toàn. Trong những năm gần đây, mỗi năm có trên 10 nghìn lao động Việt Nam sang Hàn Quốc. Tuy nhiên, tồn tại nhiều thách thức lớn do bất đồng ngôn ngữ, tình trạng phá hợp đồng, bỏ trốn và bóc lột của giới chủ Hàn Quốc gắn liền với Chương trình cấp phép việc làm hiện nay mà phía Việt Nam khó có thể can thiệp.

Cuộc hội thảo là kết quả hợp tác của Mạng lưới nghiên cứu di dân khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Đây là diễn đàn khoa học để các chuyên gia trong khu vực có điều kiện gặp gỡ thường niên và trao đổi học thuật. Các bài viết sẽ được lựa chọn và biên tập thành sách do Trung tâm Nghiên cứu Di cư Mahidol (MMC) chủ biên và xuất bản trong năm 2015.

Phạm Ngọc Tân

Hội thảo chuyên gia xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội và UBND tỉnh Lâm Đồng

Từ ngày 1 - 2 tháng 10 năm 2014, tại thành phố Đà Lạt đã diễn ra hội thảo xây dựng các định hướng ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng trong bối cảnh mới. Đây là hoạt động cụ thể trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng và Đà Lạt đang bước vào giai đoạn phát triển mới trong bối cảnh Việt Nam mở rộng hội nhập quốc tế, ký kết

các hiệp định thương mại và đầu tư mới, từng bước tự do hóa các dòng luân chuyển hàng hóa giữa các nước trong cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015.

Tham dự Hội thảo, ngoài đại diện lãnh đạo các bộ, sở, ban, ngành Trung ương và địa phương, một số doanh nghiệp lớn, còn có các chuyên gia đến từ các tổ chức JICA, WB, ADB và các Viện nghiên cứu chuyên ngành thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Bài phát biểu đề dẫn của GS.TS Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã cho thấy rõ những cơ hội và thách thức phát triển mới của Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, với điểm nhấn phát triển thành phố Đà Lạt và các vùng phụ cận trở thành một đô thị hiện đại, đẳng cấp quốc tế, có đặc thù về khí hậu, cảnh quan tự nhiên, văn hóa lịch sử và di sản kiến trúc tâm quốc gia và quốc tế. Điều đó đòi hỏi vừa phải có tư duy mới, vừa phải có những hướng đi đột phá để có thể phát huy được tiềm năng và lợi thế so sánh trước những cơ hội mới đang được mở ra cho tỉnh và các địa phương xung quanh. Sự chuẩn bị các điều kiện và nguồn lực đầu vào cho phát triển là rất cần thiết, nhất là vai trò của JICA và của các tổ chức quốc tế tham gia đầu tư.

Tại cuộc hội thảo, các chuyên gia trong nước và quốc tế đã cùng nhận diện, phân tích và làm rõ những cơ hội, thách thức và đặc biệt là những lợi thế, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của Lâm Đồng. Ba hướng ưu tiên đột phá của tỉnh bao gồm: sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; phát triển dịch vụ du lịch cao cấp; và dịch vụ

chữa bệnh, nghỉ dưỡng chất lượng cao. PGS.TS Đặng Nguyên Anh, Viện trưởng Viện Xã hội học, trong bài tham luận về “Phát triển nguồn nhân lực nhằm khai thác có hiệu quả lợi thế và định hướng ưu tiên của Lâm Đồng” đã phân tích thực trạng chất lượng nhân lực, coi đây là yếu tố quyết định việc hiện thực hóa lợi thế phát triển của tỉnh. Tham luận đã làm rõ yêu cầu về kỹ năng, tay nghề và trình độ chuyên môn - kỹ thuật đối với nguồn nhân lực nhằm đáp ứng ba hướng ưu tiên đột phá của tỉnh nói trên.

Kết quả của Hội thảo sẽ được lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020 theo hướng phát triển bền vững, đồng thời cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh vào năm 2015.

PV

Hội thảo công bố kết quả khảo sát về “Kiến thức, thái độ và hành vi liên quan đến sử dụng sản phẩm từ ĐVHD ở Hà Nội”

Ngày 8 tháng 9 năm 2014, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo công bố kết quả nghiên cứu về “Kiến thức, thái độ và hành vi liên quan đến sử dụng sản phẩm từ động vật hoang dã ở Hà Nội”, trong khuôn khổ dự án “Tăng cường công tác bảo tồn đa dạng sinh học thông qua cải cách chính sách và thay đổi thực trạng tiêu thụ các loài động vật hoang dã ở Việt Nam” (Dự án WLC) do Quỹ Môi trường toàn cầu tài trợ thông qua Ngân hàng Thế giới. Nghiên cứu này được Viện Xã hội học và Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối

hợp thực hiện.

Thay mặt nhóm nghiên cứu của Viện Xã hội học, TS. Nguyễn Đức Vinh, Trưởng phòng Dân số và Môi trường đã trình bày kết quả nghiên cứu được thực hiện với hơn 1.000 cá nhân trong độ tuổi 20 - 69, trên cơ sở lựa chọn ngẫu nhiên 4 phường từ 145 phường thuộc 10 quận nội thành Hà Nội. Các phường được chọn là: Trúc Bạch - Ba Đình, Nghĩa Tân - Cầu Giấy, Hàng Bò - Hoàn Kiếm, Hoàng Mai - Hai Bà Trưng.

Nghiên cứu đã đưa ra các kết quả về tình trạng mua bán và sử dụng sản phẩm từ động vật hoang dã của người dân trên địa bàn Hà Nội. Trên cơ sở đó đã có những khuyến nghị chính sách nhằm tuyên truyền cho người dân hiểu được tác động tiêu cực của việc tiêu thụ sản phẩm từ động vật hoang dã.

Hội thảo đã thu hút được hơn 80 đại biểu là các cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ phụ trách công tác thực thi pháp luật liên quan đến động vật hoang dã; các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu thuộc các lĩnh vực liên quan và các phóng viên đến từ nhiều tờ báo, kênh truyền hình lớn.

Trong buổi hội thảo đã có những trao đổi, đóng góp giữa các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách nhằm tìm ra những biện pháp để ngăn chặn tình trạng tiêu thụ và sử dụng sản phẩm từ động vật hoang dã.

Nghiêm Thủy

Tọa đàm khoa học “Xã hội học trong bối cảnh toàn cầu hóa”

Ngày 18 tháng 08 năm 2014, tại Hà Nội, Viện Xã hội học, tổ chức Tọa đàm khoa

học về chủ đề “Xã hội học trong bối cảnh toàn cầu hóa” do GS. François Houtart, nguyên Giám đốc Trung tâm Ba Châu, Đại học Louvain La Neuve, Vương quốc Bỉ trình bày. Tham dự Tọa đàm có PGS.TS Đặng Nguyên Anh, Viện trưởng Viện Xã hội học, PGS. TS Vũ Mạnh Lợi, Phó Viện trưởng Viện Xã hội học và đông đảo các nhà nghiên cứu xã hội học đã và đang công tác tại Viện Xã hội học.

Bài trình bày của GS. François Houtart đã cung cấp bức tranh tổng thể về những vấn đề xã hội học trong bối cảnh toàn cầu hóa, và chỉ ra những yêu cầu, thách thức đối với những nhà xã hội học trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Qua đó, ông đã chỉ rõ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu bắt đầu từ năm 2008 và những hệ lụy của nó đến nay; việc xây dựng và phát triển các nền kinh tế hiện tế với sự khai thác cạn kiệt các nguồn tài nguyên dẫn đến các vấn đề làm ảnh hưởng đến môi trường sống của con người như hiệu ứng nhà kính, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, trái đất nóng lên, nước biển dâng... Ông đã đưa ra mô hình xã hội tiến bộ với ý tưởng xây dựng tài sản chung của nhân loại để phục vụ cho lợi ích chung của con người trên toàn thế giới, và nhấn mạnh tầm quan trọng của các yếu tố: xác định lại quan hệ con người với tự nhiên theo hướng chuyển từ khai thác có tính hủy diệt sang thái độ tôn trọng tự nhiên như nguồn gốc của cuộc sống loài người; chuyển hướng nền sản xuất phục vụ các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống theo hướng ưu tiên giá trị sử dụng hơn giá trị trao đổi; tổ chức lại đời sống xã hội thông qua các quan hệ xã hội và các thiết chế xã hội; và xây dựng các giá trị phổ quát mới dựa trên sự tương tác của các nền văn hoá trên thế giới.

Những người tham dự tọa đàm đã bình luận, nêu ra nhiều nội dung thảo luận xoay quanh các vấn đề mà GS. François Houtart đã trình bày, đặc biệt là vai trò của các thể chế toàn cầu (UN, WTO...) trong bối cảnh xã hội thế giới có nhiều biến động và những kinh nghiệm, gợi mở cho Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.

Phát biểu kết thúc tọa đàm, PGS. TS Đặng Nguyên Anh, Viện trưởng Viện Xã hội học đã khẳng định tính cấp thiết và tầm quan trọng của vấn đề đã được trình bày và thảo luận. Những quan điểm định hướng, gợi mở cho các nhà xã hội học Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa sẽ được quán triệt và vận dụng hợp lý thông qua các hoạt động nghiên cứu, tư vấn và đào tạo theo đúng chức năng nhiệm vụ của Viện.

Phạm Ngọc Tân

Tọa đàm khoa học hướng tới phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam

Ngày 23 tháng 7 năm 2014, tại Viện Xã hội học đã diễn ra buổi tọa đàm khoa học với chủ đề "*Những vấn đề nông nghiệp Việt Nam: Thực trạng và chính sách*" do TS. Đặng Kim Sơn - Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn (IPSARD) trình bày. Buổi tọa đàm thu hút được sự quan tâm của đông đảo các nhà nghiên cứu xã hội học tại Viện.

Theo TS. Đặng Kim Sơn, ngành nông nghiệp Việt Nam đang đối mặt với những vấn đề khó khăn. Từ năm 2008, tốc độ tăng trưởng nông nghiệp cả nước bắt đầu suy giảm. Đó là thời điểm xấu nhất của nông nghiệp Việt Nam. Cho đến nay, tình

hình tốc độ tăng trưởng nông nghiệp vẫn chưa cải thiện được. Diễn giả còn chỉ ra trong khi các ngành khác được bảo hộ thì ngành nông nghiệp phải chịu nhiều thiệt thòi. Một loạt những khó khăn diễn ra đối với ngành nông nghiệp như tài nguyên ít, thiên tai, dịch bệnh, cạnh tranh, đầu tư thấp, khoa học công nghệ kém, cơ sở hạ tầng yếu, chính sách vĩ mô bất thuận TS. Đặng Kim Sơn cho rằng nếu không có biện pháp mới để cải thiện tình hình này, Việt Nam sẽ vỡ mặt trận nông nghiệp. Sự suy giảm tăng trưởng nông nghiệp và kinh tế nông nghiệp sẽ đe dọa ổn định kinh tế - xã hội cả nước.

Chính vấn đề nêu trên đặt ra yêu cầu cấp thiết là phải tái cấu trúc ngành nông nghiệp nước ta. TS. Đặng Kim Sơn cho rằng để tái cấu trúc ngành nông nghiệp hiệu quả cần tập trung vào phát triển chuỗi giá trị: *Đầu vào* → *Sản xuất* → *Bảo quản* → *Chế biến* → *Thương mại*. Ở hai mắt xích đầu cần phát huy vai trò của hợp tác xã nông nghiệp. Ở ba mắt xích cuối cần phát huy vai trò của doanh nghiệp. Vấn đề không phải là tăng diện tích sản xuất mà là cải thiện ngay trong từng mắt xích của chuỗi giá trị để làm tăng giá trị của sản phẩm nông nghiệp. Hiện nay, TS. Đặng Kim Sơn đang nỗ lực cùng các đồng nghiệp tiến hành những mô hình thử nghiệm. Trước mắt, họ chọn ngành có lợi thế, nắm giữ ngành đó, xây dựng chuỗi giá trị. Nhiệm vụ đặt ra cho tất cả các thành viên tham gia vào chuỗi giá trị là phải tuân thủ "luật chơi" từ khâu dịch vụ vật tư nông nghiệp, áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật, tổ chức ngành hàng, cho đến vận chuyển, bảo quản, lưu thông, phân phối, quảng cáo, tiếp thị thanh toán,... Bên cạnh đó, từ những hoạt động vận động chính sách cho

đến triển khai trên đồng ruộng đang được tiến hành.

TS. Đặng Kim Sơn cho rằng trong vấn đề phát triển chuỗi giá trị, vấn đề khó khăn không hoàn toàn là vốn hay kỹ thuật mà là vấn đề con người. Những câu hỏi băn khoăn mà diễn giả đặt ra là “Người nông dân đang nghĩ gì?”, “Yếu tố nào ngăn cản sự liên kết giữa họ trong sản xuất?” “Yếu tố nào ngăn cản khả năng tái cấu trúc lại hoạt động sản xuất nông nghiệp ở địa phương?”... Diễn giả mong muốn sau buổi tọa đàm tại Viện Xã hội học sẽ mở ra sự hợp tác liên ngành giữa các nhà nghiên cứu kinh tế và nghiên cứu xã hội học trong việc tìm chìa khóa cho lời giải về vấn đề xây dựng mối liên kết những người nông dân trong chuỗi giá trị.

Giải quyết câu chuyện của ngành nông nghiệp thực chất là đi vào giải quyết nan đề giữa công nghiệp và nông nghiệp, giữa nông dân và thị dân. Trong tương lai gần, một nền nông nghiệp hiện đại không chỉ đảm bảo an ninh lương thực mà còn là nền nông nghiệp gắn với dược phẩm, với sức khỏe, với môi trường, sinh thái... “Nếu chúng ta thực sự muốn hướng đến việc Việt Nam trở thành một “khu vườn” của thế giới, “cái bếp” của thế giới bởi nền nông nghiệp sạch, chúng ta phải tìm ra những bước đi mới, đột phá” - TS. Đặng Kim Sơn nhấn mạnh.

Nguyễn Thị Minh Phương

Seminar kết quả nghiên cứu sơ bộ hệ đề tài cấp Bộ, cấp cơ sở năm 2014

Từ ngày 19 đến 26 tháng 8 năm 2014, Viện Xã hội học đã tổ chức seminar kết quả nghiên cứu sơ bộ cho 13 đề tài cấp cơ sở và 4 đề tài cấp Bộ năm 2013 - 2014.

Hệ đề tài cấp Bộ năm 2013 - 2014 đã tập trung nghiên cứu những vấn đề liên quan đến phát triển nguồn nhân lực trẻ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, vấn đề mại dâm và các giải pháp quản lý hiện nay... Hệ đề tài cấp cơ sở năm 2014 nghiên cứu đánh giá tổng quan về những vấn đề nổi bật hiện nay như tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, an sinh xã hội và công tác xã hội, đô thị hóa, biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới, vai trò của văn hóa và dư luận xã hội trong việc xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Kết quả nghiên cứu sơ bộ của hệ đề tài cấp Bộ năm 2013 - 2014, cấp cơ sở năm 2014 của Viện Xã hội học cho thấy các chủ nhiệm đề tài đã có nhiều nỗ lực triển khai thực hiện nghiên cứu, cơ bản đáp ứng mục tiêu, bám sát hợp đồng và đảm bảo tiến độ theo kế hoạch như trong hợp đồng ký kết. Kết quả bước đầu của các đề tài cấp Bộ có một số phát hiện lý thú có thể đi sâu phân tích, hoàn thiện.

Seminar hệ đề tài cấp Bộ, cấp cơ sở là diễn đàn khoa học chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu, đặc biệt giúp các nghiên cứu viên trẻ, đồng thời là chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở có điều kiện nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, mở rộng kiến thức khoa học, hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu. Hầu hết các cán bộ nghiên cứu đã tham dự và đóng góp ý kiến cho các đề tài. Dự kiến kế hoạch

nghiệm thu sẽ được bắt đầu từ cuối tháng 10 năm 2014.

Nguyễn Thị Thu Hương

Triển khai xây dựng Báo cáo Việt Nam 2030

Báo cáo “Việt Nam 2030” nhằm đánh giá quá trình phát triển của Việt Nam sau gần 30 năm đổi mới; xác định những cơ hội, thách thức mà Việt Nam đã, đang và sẽ phải đối mặt, từ đó nghiên cứu, định hình một kịch bản phát triển đất nước trong giai đoạn tới. Để thực hiện thành công mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, Việt Nam cần giải quyết một loạt các vấn đề kinh tế - xã hội như cải cách thể chế kinh tế thị trường, nâng cao năng lực quản trị, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, vượt qua bẫy thu nhập trung bình và các thách thức trong hội nhập quốc tế, tạo nhiều việc làm có năng suất, thu nhập, tăng cường tiếp cận các dịch vụ xã hội có chất lượng, đảm bảo an sinh xã hội cho tất cả mọi người.

Trong khi đó, các kế hoạch, chiến lược phát triển đất nước hiện có của Việt Nam đa số hướng đến mốc thời gian 2020 và chưa đề cập hoặc đề cập chưa đầy đủ nhiều vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn phát triển. Việc xây dựng một báo cáo chiến lược có tầm nhìn, mục tiêu cho 20 - 30 năm tới là rất cần thiết nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc đề xuất chính sách, giải pháp giải quyết những vấn đề cấp bách nói trên. Báo cáo cũng là tài liệu tham khảo quan trọng phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch phát triển

kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 và các kế hoạch trung hạn, dài hạn khác của Việt Nam.

Mục tiêu của báo cáo nhằm: 1/Đánh giá tổng quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong nước và bối cảnh quốc tế; 2/ Dự thảo và đề xuất một số kịch bản phát triển để vận dụng thời cơ, vượt qua thách thức; 3/Góp phần xây dựng và hoàn thiện nội dung các văn kiện quan trọng của Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam và chiến lược phát triển kinh tế xã hội từ nay cho đến 2030. Nội dung Báo cáo Việt Nam 2030 bao gồm ba hợp phần: 1/Tăng trưởng kinh tế dài hạn; 2/Đảm bảo công bằng xã hội và phát triển cho tất cả mọi người 3/ Hoàn thiện thể chế và xây dựng nhà nước pháp quyền. Theo sự phân công của Ban tổ chức, PGS.TS Đặng Nguyên Anh, Viện trưởng Viện Xã hội học, tham gia xây dựng Báo cáo và làm trưởng nhóm chuyên gia trong nước và quốc tế trong hợp phần 2. Đây cũng là hợp phần mà Viện Hàn lâm Khoa học xã hội chịu trách nhiệm chính. Hiện nay Báo cáo “Việt Nam 2030” đang được triển khai xây dựng với sự phối hợp chặt chẽ giữa chuyên gia trong nước và chuyên gia của Ngân hàng Thế giới

Ngày 17/4/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Báo cáo “Việt Nam 2030” do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Trưởng ban. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh làm Phó Trưởng ban. Thành viên Ban Chỉ đạo gồm: Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Thứ

trưởng Bộ Tài chính; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ban Kinh tế Trung ương thống nhất với Ngân hàng Thế giới về việc xây dựng Báo cáo “Việt Nam 2030” bảo đảm chất lượng, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và hoàn thành Báo cáo trước tháng 5 năm 2015.

Nguyễn Đức Vinh

Chương trình Tây Nguyên 3 kiểm tra tiến độ hai đề tài TN3/X10 và TN3/X14

Trong các ngày 18 và 20/9/2014, Ban Chủ nhiệm Chương trình *Tây Nguyên 3* đã tiến hành kiểm tra tiến độ triển khai hai đề tài của Chương trình do Viện Xã hội học chủ trì. Đó là đề tài “*Vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong phát triển bền vững Tây Nguyên*” mã số TN3/X10 do PGS.TSKH Bùi Quang Dũng làm chủ nhiệm, và đề tài “*Dân số và di dân trong phát triển bền vững Tây Nguyên*” mã số TN3/X14 do PGS.TS. Đặng Nguyên Anh làm chủ nhiệm. Thời gian thực hiện hai đề tài này là ba năm, từ 2012 đến 2014. Tây Nguyên 3 là Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước “*Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên*”, có mã số KH-CN-TN3/11-15 do GS.TS Châu Văn Minh - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa

học Công nghệ Việt Nam và GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam - đồng chủ nhiệm.

Tham dự các buổi kiểm tra tiến độ có đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm khoa học Xã hội Việt Nam, Văn phòng Chương trình Tây Nguyên 3, Viện Xã hội học, chủ nhiệm, thư ký, kế toán và các thành viên tham gia chính của hai đề tài. Đây là đợt kiểm tra cuối cùng trước khi hai đề tài kết thúc vào cuối năm 2014. Các chủ nhiệm và thư ký của hai đề tài TN3/X10 và TN3/X14 đã báo cáo đoàn kiểm tra khá chi tiết về các hoạt động nghiên cứu đã triển khai, những kết quả chủ yếu thu được, tình hình sử dụng ngân sách được cấp cho đề tài, cũng như kế hoạch tiếp theo để các đề tài đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu về nội dung khoa học đã đề ra.

Đại diện Chương trình Tây Nguyên 3, Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận định, về cơ bản, hai đề tài đã triển khai nghiên cứu đúng tiến độ, sản phẩm khoa học phù hợp với hợp đồng và kế hoạch nghiên cứu chung của Chương trình, việc sử dụng ngân sách hợp lý và tuân theo các quy định của Bộ Tài chính và quy chế chi tiêu của đơn vị. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra cũng đã giải đáp một số câu hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và thông tin rất hữu ích cho hai đề tài trong việc công bố, số liệu và kết quả nghiên cứu, hoàn thiện các chuyên đề, hoàn các chứng từ

và hồ sơ tài chính... Theo kế hoạch, hai đề tài TN3/X10 và TN3/X14 sẽ tổ chức hội thảo cuối kỳ, hoàn thiện báo cáo tổng hợp và sẽ nghiệm thu cấp sơ sở vào cuối tháng 12 năm 2014.

Nguyễn Như Trang

Lễ kết nạp đảng viên Chi bộ Viện Xã hội học

Thực hiện chương trình phát triển Đảng năm 2014, ngày 30 tháng 7 năm 2014, Chi bộ Viện Xã hội học đã tổ chức kết nạp đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh - Trưởng Phòng Hành chính - Tổ chức và đồng chí Đặng Thị Linh - cán bộ Phòng Biên tập - Trị sự, Tạp chí Xã hội học.

Tham dự lễ kết nạp có các đảng viên trong Chi bộ, các quần chúng ưu tú và toàn thể đoàn viên Chi đoàn Viện Xã hội học. Sau khi nghe đồng chí Trịnh Hoà Bình - Phó Bí thư Chi bộ đọc quyết định kết nạp đảng, các đồng chí đảng viên mới đã lần lượt tuyên thệ trước Đảng kỳ.

Thay mặt Chi bộ, đồng chí Đặng Nguyên Anh - Bí thư Chi bộ đã nêu rõ quyền hạn, trách nhiệm của người đảng viên mới. Theo đó, người đảng viên mới cần hoạt động theo đúng điều lệ Đảng, phải tuân thủ các quy định của điều lệ Đảng, không vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Đồng chí Bí thư cũng nhấn mạnh các đồng chí đảng viên mới phải trung thực trước Đảng, thể hiện được tính tiên phong của người đảng viên trong mọi hoạt động. Đồng chí Bí thư đề nghị 2 đồng chí đảng viên mới tiếp tục phấn

đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau khi nghe đồng chí Bí thư căn dặn và giao nhiệm vụ, các đảng viên mới bày tỏ sự xúc động khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng và nguyện thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao trong vị trí công việc của mình góp phần vào sự lớn mạnh của Đảng, của cơ quan.

Buổi lễ kết thúc đã khơi dậy được tinh thần tiếp tục phấn đấu của các đoàn viên trong Chi đoàn để có thể đứng vào hàng ngũ của Đảng trong tương lai.

Hồ Ngọc Châm

Đại hội Chi đoàn Viện Xã hội học nhiệm kỳ 2014 - 2017

Ngày 15 tháng 9 năm 2014, Chi đoàn Viện Xã hội học đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2014 - 2017 tổng kết công tác năm 2014 và đề ra phương hướng công tác đến năm 2017.

Tới dự Đại hội có đại diện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam: ThS Trần Thị Thanh Vân, Phó bí thư Đoàn, Đ/c Đàm Thị Thu, chuyên trách Văn phòng Đoàn. Về phía Viện Xã hội học có PGS.TS Đặng Nguyên Anh, Viện trưởng Viện Xã hội học; TS Nguyễn Thị Minh Ngọc, Phó Viện trưởng Viện Xã hội học; TS Trịnh Hòa Bình, Chủ tịch Công đoàn Viện; TS Nguyễn Đức Vinh, Phó Tổng biên tập Thư ký Hội đồng khoa học cùng

toàn thể các đoàn viên Chi đoàn Viện Xã hội học.

Mở đầu chương trình Đại hội, đồng chí Trần Thị Thanh Vân - Phó bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đọc và trao quyết định nâng cấp Chi đoàn Viện Xã hội học thành Chi đoàn cơ sở. Đây là một vinh dự, đồng thời cũng là một nhiệm vụ mà Đoàn cấp trên giao cho Chi đoàn Viện Xã hội học trong thời gian tới, đòi hỏi Chi đoàn Viện Xã hội học phải có một chương trình hành động tích cực hơn nữa để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ mới.

Sau khi nghe Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo Tổng kết Công tác Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ 2013 - 2014 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2014 - 2017, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp để hoàn thiện hơn nữa công tác Đoàn, phù hợp với tình hình thực tiễn của Viện. Phát biểu tại Đại hội, PGS.TS. Đặng Nguyên Anh nhận định: báo cáo đã đánh giá được đặc thù của Chi đoàn Viện Xã hội học cũng như những kết quả đạt được trên các lĩnh vực khoa học, thể thao, hoạt động quần góp, phát triển Đảng, mục tiêu đánh giá cũng rõ ràng. Tuy nhiên, chi đoàn cần đưa ra 3 quyết tâm để các đoàn viên phấn đấu thực hiện: 1) Chủ động sáng tạo 2) Phát huy nội lực 3) Vượt qua rào cản. Trước mắt, Viện trưởng mong muốn các cán bộ nghiên cứu đăng ký viết bài tạp chí, phối hợp với nhau đưa ra bài viết tập thể. Các cán bộ thuộc phòng chức năng phát huy sức mạnh trong mảng mình phụ trách.

Đồng chí Trần Thị Thanh Vân, Phó bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đánh giá

cao những thành quả mà Chi đoàn Viện Xã hội học đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chỉ ra một số vấn đề còn hạn chế cần khắc phục như: tính gắn kết, trình độ ngoại ngữ và khả năng xử lý số liệu của các bạn đoàn viên.

Kết thúc Đại hội, các đại biểu đã nhất trí bầu ra Ban chấp hành Chi đoàn Viện Xã hội học nhiệm kỳ 2014 - 2017 gồm 5 đồng chí: Phạm Ngọc Tân, Lương Ngọc Thúy, Đặng Thị Linh, Lê Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Hà. Đại hội thành công tốt đẹp, là dịp để tổng kết và nhìn lại một năm công tác của Chi đoàn, đồng thời thể hiện quyết tâm đầy mạnh các hoạt động để Chi đoàn Viện Xã hội học xứng đáng là một tổ chức cơ sở vững mạnh của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Đặng Linh

Hội nghị Công đoàn Viện Xã hội học giữa nhiệm kỳ 2012 - 2016

Ngày 30 tháng 9 năm 2014, tại Trụ sở số 1 Liễu Giai, Hà Nội, Công đoàn Viện xã hội học đã tổ chức Hội nghị công đoàn giữa nhiệm kỳ nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Công đoàn nửa nhiệm kỳ đầu và đề xuất phương hướng nhiệm vụ của Công đoàn nửa cuối nhiệm kỳ 2012 - 2016.

Tham dự Hội nghị có Phó chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, TS. Nguyễn Thị Thanh Hương; Ủy viên Ban thường vụ Ban chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm Không Thị Kim Anh, Ban Lãnh đạo Viện Xã hội

học cùng toàn thể đoàn viên công đoàn trong cơ quan.

Hội nghị đã nghe đồng chí Trịnh Thị Phương - Phó chủ tịch Công đoàn Viện xã hội học đọc báo cáo Tổng kết giữa nhiệm kỳ 2012-2016 và phương hướng, nhiệm vụ nửa cuối nhiệm kỳ. Báo cáo nêu rõ nhiệm vụ được giao và những thành tích mà Công đoàn Viện đã đạt được trong hai năm qua. Các hoạt động, phong trào do Công đoàn Viện Xã hội học phát động đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các công đoàn viên. Đặc biệt là chuyến đi thăm quan thực tế và tổ chức Hội thảo khoa học tại hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị tháng 6/2014 được đánh giá rất cao.

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận những nội dung trong chương trình công tác, trong đó phân tích, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nửa đầu nhiệm kỳ 2012-2016 và đề ra phương hướng, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ trong hai năm cuối của nhiệm kỳ. Các ý kiến đều nhất trí với đánh giá tình hình và mục tiêu, nhiệm vụ do Ban chấp hành chuẩn bị trong báo cáo trước hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, TS Nguyễn Minh Ngọc, Phó Viện trưởng Viện Xã hội học, đã đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của BCH Công đoàn. Với việc ban hành các Quy chế về định mức lao động cũng như về thời gian làm việc, hoạt động của toàn Viện đã thay đổi thực sự, đi vào thực chất,

việc thực hiện quy chế lao động đã tạo nên một tập thể gắn kết và nâng cao hiệu quả công việc.

Thay mặt cho Cấp Ủy, PGS.TS Đặng Nguyên Anh - Viện trưởng, Bí thư Chi bộ Viện Xã hội học đã chỉ rõ: năm 2014 là thời điểm quan trọng và thích hợp để chuẩn bị tổng kết kế hoạch 5 năm xây dựng mục tiêu cho 5 năm tới. Với những thành tích nổi bật trong hai năm vừa qua, BCH Công đoàn đã làm việc với tinh thần vô tư, đoàn kết, tạo sự chuyển biến trong tập thể cơ quan, chăm lo tốt đời sống tinh thần cũng như bảo vệ quyền lợi cho các công đoàn viên, Công đoàn Viện Xã hội học cần có sự tham gia của đội ngũ cán bộ trẻ mới được tuyển dụng vào cơ quan để tạo nên sự gắn kết tập thể. Đây là cơ hội cho BCH Công đoàn chủ động và đổi mới trong các hoạt động của mình.

Trong bầu không khí phấn khởi, Hội nghị đã nhất trí cao với các chỉ tiêu đặt ra trong hoạt động Công đoàn Viện Xã hội học nửa cuối nhiệm kỳ 2012 - 2016. Thành công của đại hội là sự động viên và sức mạnh nhằm xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh, góp phần đưa Viện Xã hội học lên tầm cao mới.

Hội nghị đã bầu bổ sung vào BCH Công đoàn Viện Xã hội học gồm 4 đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Khắc Ngo, Nguyễn Thị Minh Phương, Đoàn Kim Thắng.

Hiếu Khanh